



บันทึกข้อความ

ส่วนงาน กองอาคารและสถานที่ สำนักงานอธิการบดี โทร. 42902

ที่ อว 660201.1.5/ว 1999

วันที่ 17 พฤษภาคม 2565

เรื่อง ขอร้องในความไม่สะดวกในการติดต่อกาน

เรียน คณบดีทุกคณะ/ผู้อำนวยการ ศูนย์ สถาบัน สำนัก

ตามที่กองอาคารและสถานที่ และกองจัดการสาธารณูปโภคพลังงานและสิ่งแวดล้อม สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้รับอนุมัติงบประมาณเพื่อดำเนินการโครงการพัฒนาศักยภาพ ผู้ปฏิบัติงาน สำนักงานอธิการบดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ได้จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การสร้างมหาวิทยาลัยให้เป็นที่น่าอยู่ (Great Place to Live) สู่การปฏิบัติ และสร้างแนวคิดในการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยแบ่งเป็น 2 ระยะ คือ ระยะที่ 1 วันที่ 25 พฤษภาคม 2565 ณ ห้องประชุมสิริคุณากร 3 อาคารสิริคุณากร มหาวิทยาลัยขอนแก่น และระยะที่ 2 ระหว่างวันที่ 26-28 พฤษภาคม 2565 ณ จังหวัดตราด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อถ่ายทอดนโยบาย สร้างความเข้าใจในแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา มหาวิทยาลัย ให้เป็นที่น่าอยู่ (Great Place to Live) ส่งเสริมให้บุคลากรได้เรียนรู้แนวทางการพัฒนาการดำเนินงาน ภายใต้กรอบของการพัฒนาอย่างยั่งยืน (SDG) และการถ่ายทอดแผนงาน และโครงการสำคัญ สู่หน่วยงานในสังกัด กองอาคารและสถานที่ และกองจัดการสาธารณูปโภค พลังงานและสิ่งแวดล้อม รวมถึงการกำหนดแนวทางการจัดทำ ข้อตกลงการปฏิบัติงานระหว่างหัวหน้างานและผู้อำนวยการกอง โดยกลุ่มเป้าหมายในการจัดโครงการในครั้งนี้ ประกอบด้วยผู้บริหารฝ่ายโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งแวดล้อม ผู้อำนวยการกอง หัวหน้างาน หัวหน้าหน่วย และบุคลากร ที่เกี่ยวข้อง จำนวน 76 คน นั้น

เนื่องจากผู้ปฏิบัติงานจะต้องเข้าร่วมโครงการฯ และมีบุคลากรบางส่วนร่วมเดินทางไปสัมมนาที่ จังหวัดตราด ระหว่างวันที่ 26-28 พฤษภาคม 2565 กองอาคารและสถานที่ และกองจัดการสาธารณูปโภคพลังงานและ สิ่งแวดล้อม จึงใคร่ขอร้องในความไม่สะดวกในการติดต่อราชการในช่วงระยะเวลาดังกล่าว มา ณ โอกาสนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และโปรดประชาสัมพันธ์บุคลากรในสังกัดให้ทราบโดยทั่วกัน

เรียน คณบดีคณะศึกษาศาสตร์

เพื่อโปรดพิจารณามอบหมายสารบรรณ

ประชาสัมพันธ์บุคลากรในคณะเพื่อทราบ

(นายวัชร พัฒนาวิวัฒน์พร)

(นางอนุสรฯ บังศรี) วิชาการแทนผู้อำนวยการกองอาคารและสถานที่

นักวิชาการศึกษา

17 พ.ค. 2565

ดำเนินการตามเสนอ

(รองศาสตราจารย์ ดร.สิทธิพล อาจอินทร์)

รองคณบดีฝ่ายบริหาร

ปฏิบัติการแทนคณบดีคณะศึกษาศาสตร์

19 พ.ค. 2565